

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022**

#### **1. Kết quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng chống tham nhũng, tiêu cực**

- Sở đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-STTTT ngày 04/2/2012, số 138/KH-STTTT ngày 05/3/2013, số 53/KH-STTTT ngày 21/01/2014, số 23/KH-STTTT ngày 09/01/2015; Kế hoạch số 37/KH-STTTT ngày 13/01/2016 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016; Kế hoạch số 106/KH-STTTT ngày 20/01/2017 về kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017; Kế hoạch số 682/KH-STTTT ngày 04/5/2017 về công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017; Kế hoạch số 55/KH-STTTT ngày 10/01/2018 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 100/KH-STTTT ngày 17/01/2019 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 356/KH-STTTT ngày 06/3/2020 về kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 365/KH-STTTT ngày 06/3/2020 chương trình thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng lãng phí giai đoạn 2016-2020.

- Ban hành Chương trình công tác PCTN, lãng phí giai đoạn 2012-2016 số 383/CT-STTTT ngày 13/5/2013 để thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban hành Quyết định số 356/QĐ-STTTT về chương trình thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng lãng phí giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 91/KH-STTTT về thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng lãng phí; Kế hoạch số 369/KH-STTTT ngày 06/3/2020 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

- Ban hành kế hoạch số 1428/KH-STTTT ngày 07/3/2019 về Kế hoạch tuyên truyền triển khai Nghị định số 59/2019-NĐ-CP của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng; về Kế hoạch tuyên truyền số 501/KH-STTTT Triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng 2018.

#### **2. Kết quả công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng tiêu cực**

- Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài truyền thanh các huyện, thành phố và Đài truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn đã tập trung tuyên truyền các văn bản của Trung ương và địa phương giai đoạn 2010-2020 như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện

pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; nhất là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được Sở quan tâm chú trọng. Thông qua công tác phổ biến, quán triệt pháp luật và các văn bản về phòng chống, tham nhũng gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảng viên, công chức, viên chức đã nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng. Từ đó, có trách nhiệm và chủ động phòng ngừa tham nhũng ngay từ chính bản thân mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người có chức vụ. Ngoài ra, Sở còn lồng ghép các nội dung tuyên truyền thông qua các buổi họp chi bộ, cơ quan, sinh hoạt chuyên môn, qua cổng thông tin của Sở... Triển khai tích cực các biện pháp phòng, chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong cơ quan, đơn vị qua đó ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong Sở về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đã được nâng lên.

- Sở đã tổ chức phổ biến tại các cuộc họp giao ban hàng tuần tại đơn vị về Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí có 123 người tham dự.

### **3. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực của các bộ, ngành, địa phương.**

- Trong kỳ báo cáo, công tác ứng dụng CNTT trong Sở Thông tin và Truyền thông đã được đẩy mạnh, đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý điều hành, qua đó đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Sở.

- Việt triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan hành chính được Sở thực hiện ở mức độ cao. 100% văn bản đến và hồ sơ công việc được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành qua mạng, Thủ tục hành chính được giải quyết thông qua “một cửa điện tử”. Công thông tin điện tử của Sở luôn đảm bảo thông tin mới, kịp thời phục vụ công tác của ngành, nội dung phong phú giúp công tác tuyên truyền, các thủ tục hành chính thuận lợi hơn; các thông tin được công khai trên cổng thông tin điện tử như: Quyết định, Kế hoạch, Kết luận thanh tra, kiểm tra được Sở thực hiện theo đúng thủ tục hành chính. Hàng năm, rà soát, nghiên cứu rút ngắn, thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phù hợp tiêu chuẩn để áp dụng vận hành các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO.

- Công tác, kế hoạch, công tác quản lý tài chính, tài sản, công tác cán bộ, công tác tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được công khai minh bạch; kịp thời ban hành kế hoạch công tác ngày từ đầu năm sát với yêu cầu thực tế và nhiệm vụ được giao; gắn liền công tác thanh tra kiểm tra với việc phát hiện, phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác PCTN, chống lãng phí.

- Các giải pháp đổi mới công nghệ quản lý và hạn chế tiêu dùng tiền mặt: Thực hiện quyền tự chủ về tài chính, biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có đủ điều kiện; thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho công chức, viên chức, và người lao động của Sở qua tài khoản thẻ của ngân hàng.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn, tham mưu xây dựng và thực hiện công khai minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản, phân bổ dự toán, công khai, các tổ chức, định mức, tiêu chuẩn...qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác.

Triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở, Quy chế quản lý tài sản, chi tiêu nội bộ của cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc; chủ động phối hợp với các ban, ngành thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng áp dụng trong ngành thông tin và truyền thông.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ công chức, viên chức được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và đảm bảo theo đúng quy trình; chất lượng đội ngũ cán bộ của Sở đã từng bước nâng lên. Việc đánh giá cán bộ đảm nhiệm trước khi hết nhiệm kỳ và đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm được tiến hành công khai. Từ năm 2012-2022, Sở đã luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với 08 công chức, viên chức, bổ nhiệm bổ nhiệm lại đối với 14 công chức, viên chức.

Việc thực hiện các quy định về kê khai tài sản trong đơn vị được thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, ban hành quyết định và lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập, việc kê khai công khai và theo dõi bản kê khai hàng năm được thực hiện nghiêm theo quy định,

Việc thực hiện định mức tiêu chuẩn:

+ Hàng năm, Sở đều tiến hành rà soát lại quy chế làm việc của cơ quan; chức năng, nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn để bổ sung, hoàn chỉnh; sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, chế độ quản lý và sử dụng xe công của cơ quan nhằm ngăn ngừa những sơ hở trong công tác quản lý thực hiện phòng, chống tham nhũng lãng phí trong chi tiêu ngân sách.

+ Việc thực hiện chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan theo được thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công của Sở. Các khoản chi khen thưởng tăng thu nhập cho người lao động đều được công khai minh bạch trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc.

#### **4. Kết quả công tác thanh tra.**

- Hàng năm, Sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, trong đó có nội dung thanh tra, kiểm tra công tác hành chính và tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí của Sở.

- Năm 2014, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 547/QĐ-STTT ngày 14/8/2014 về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Qua công tác thanh tra, Trung tâm đã duy trì và triển khai việc thực hiện các quy định của nhà nước, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông về công tác phòng, chống tham nhũng: Quy định về công khai minh bạch; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; kê khai tài sản, thu nhập; tiêu chuẩn, chế độ, định mức...vv. Việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã bước đầu làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, viên chức về vai trò quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch. Trong thời kỳ thanh tra, Trung tâm không có vụ việc về tham nhũng được phát hiện và bị xử lý.

- Năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 928/QĐ-STTTT ngày 30/8/2016 về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Qua công tác thanh tra, Trung tâm đã duy trì và triển khai việc thực hiện các quy định của nhà nước, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông về công tác phòng, chống tham nhũng: Quy định về công khai minh bạch; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; kê khai tài sản, thu nhập; tiêu chuẩn, chế độ, định mức... Việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã bước đầu làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, viên chức về vai trò quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch. Trong thời kỳ thanh tra, Trung tâm không có vụ việc về tham nhũng được phát hiện và bị xử lý.

#### **5. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.**

- Tại đơn vị, trong kỳ báo cáo không có hành vi tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo từ công chức viên chức trong Sở không có trường hợp nào bị phản ánh có hành vi tham nhũng hay gây những nhiễu.

#### **6. Kết quả phát hiện, đánh giá chung về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực**

##### **- Ưu điểm**

Công tác phòng, chống tham nhũng đã được Lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ, mang lại hiệu quả tích cực so với yêu cầu đề ra.

Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng đã làm cho tình hình dự luận xã hội, tâm tư, hành động của cán bộ,

công chức và nhân dân đều đồng tình và hưởng ứng, góp phần tạo ra hiệu quả tốt cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

**- Tồn tại, hạn chế**

Công tác tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tuy được quan tâm bằng nhiều hình thức, đạt một số hiệu quả nhất định, nhưng vẫn còn thiếu tính hệ thống, thiếu sự gắn kết phối hợp giữa các cấp, các ngành; nội dung tuyên truyền chưa thật sự đổi mới hiệu quả, việc tham gia vào công tác phòng chống tham nhũng của một số công chức, viên chức của Sở vẫn còn hạn chế.

**7. Kiến nghị, đề xuất:** Không có

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về công tác phòng chống tham nhũng của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 kính gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy khối cơ quan - DN tỉnh
- Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, LĐ, TTra.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Lượm**